
Nemendaráð Sjálandsskóla 

2. fundur 
   

23.10.2019 kl. 13:30 kom nemendaráð Sjálandsskóla saman inn á unglingasvæði 

Sjálandsskóla. 
   

 

Fundinn sátu: Bergdís Valdimarsdóttir, María Kristveig Björnsdóttir, Stefán Orri 

Stefánsson, Stefán Guðjohnsen, Bjarki Steinn Gunnarsson, Salka Herudóttir, 

Þorsteinn Yang, Anna Alexandra Haraldsdóttir, Ástrós Thelma Davíðsdóttir, Ólafur 

Darri Ólafsson og Óskar Már Jóhannsson. 

  

Fundargerð ritaði: Tómas Þór Jacobsen, forstöðumaður Klakans.   
        

           

 

 

1. nemendaráð Sjálandsskóla komu með hugmyndir hvernig væri hægt að betrumbæta 

skólann og þá sérstaklega unglingasvæðið. 

Þær hugmyndir sem komu fram eru t.d. að túrtappar og dömubindi ætti að vera 

aðgengilegt fyrir stúlkur í unglingadeild (sú hugmynd kom að vísu strax á fyrsta 

nemendaráðsfundi og búið að framkvæma), fá sjálfsala inn á unglingasvæði, fleiri hljóðfæri 

til þess að spila á í frímínútum, sleppa símalausum föstudögum, hafa sjoppu í 

hádegisfrímínútum á föstudögum o.fl.  

 

        

 

2. Farið var stutt yfir hvernig væri hægt að framkvæma ofangreindar hugmyndir.  

T.d. hver ætti að sjá um að panta í sjálfsalann og vera afgreiðslumaður í sjoppu.  

 

 

Fleira var ekki gert á þessum fundi, fundi slitið 14:30  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 


